



ที่ รง ๐๕๐๗/ ว ๘๑๓

ถึง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอส่งสำเนาประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน ๒ ฉบับ มาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดทราบ และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกงาน กลับกรองฯ เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด พร้อมทั้ง Scan QR Code ด้านล่างเอกสารนี้ เพื่อเข้ากลุ่มสำหรับการแจ้งข้อมูลการสัมภาษณ์ต่อไป โดยประกาศกรมฯ มีดังนี้

๑. สำเนาประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกงาน กลับกรองฯ เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รอบที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. สำเนาประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกงานกลับกรองฯ เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รอบที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



กองการเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๐ ๒๐๘๔

โทรสาร ๐ ๒๖๖๐ ๒๐๗๖

<https://personnel.labour.go.th>



กลุ่มสอบสัมภาษณ์
กลับกรอง อ.สูง



สำเนา
ประกาศกรมฯ



ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รอบที่ ๒/๒๕๖๖

ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ
เข้ารับการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
อำนวยการ ระดับสูง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รอบที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับ
การพิจารณากลับกรองฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
และประกาศคณะกรรมการการกลับกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการกลับกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และมติคณะกรรมการการกลับกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการกลับกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในคราวประชุมลับ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการกลับกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รอบที่ ๒/๒๕๖๖ ตามบัญชีรายชื่อละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางโสภา เกียรตินิรชา)

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รอบที่ ๒/๒๕๖๖
แนบท้ายประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นางสาวเสาวลักษณ์ อาภรณ์รัตนานนท์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
๒	นายอำนาจ อัครอนันต์	เลขานุการกรม	สำนักงานเลขานุการกรม
๓	นางสาวกอบกุล เก่งอนันตานนท์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	สำนักแรงงานสัมพันธ์
๔	นางสาวณัฐพร พิษยภิญโญ	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	สรพ.๑๐
๕	นายไพโรจน์ พันธคาร	ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย	กองนิติการ
๖	นางสาวปัญญาฉิม สุขนาค	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐาน แรงงาน	สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
๗	นายสุพิศาล แผลื้อ	ผู้อำนวยการกองเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๘	นายศรีสุพรรณ วงศ์ประทุม	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	สสค.กำแพงเพชร
๙	นายวาخين ทิพย์โสทธิ	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	ศปข.๖ (นครสวรรค์)
๑๐	นางสาวบุศรา บุศยะรัฐ	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	ศปข.๘ (สุราษฎร์ธานี)
๑๑	นางสุจิน ภูริภักดิ์ธนะ	เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส	สสค.สมุทรสงคราม
๑๒	นางสาวนภัสกร กองเกตุ	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	ศปข.๑๐ (สมุทรปราการ)
๑๓	นายวิชาญ สุขสำราญ	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	สสค.ปทุมธานี
๑๔	นายวัชรระ คงทิพย์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	สสค.กระบี่
๑๕	นางจันทรา พิมพ์ทอง	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	สสค.ภูเก็ต
๑๖	นางนิรสา ผสมธาตุ	เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส	สสค.ชุมพร
๑๗	นายชยพล กังพานิช	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	ศปข.๙ (สงขลา)
๑๘	ว่าที่เรือตรีนพรัตน์ พันธุ์เขตรกิจ	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	สสค.ชลบุรี
๑๙	นายอรรถภรณ์ ประทีป ณ ถลาง	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	สสค.ตรัง
๒๐	นายวีระศักดิ์ หาญสมศรี	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	สสค.ปราจีนบุรี
๒๑	นางสิธรา จันท์หอม	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	สสค.จันทบุรี
๒๒	นางรำไพ น่วมสวัสดิ์	สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ	สสค.บึงกาฬ
๒๓	นายณัฐดนัย นามมาลา	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	สสค.ขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๒๔	นางโสภิต อินวกุล	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	ศปช.๑ (พระนครศรีอยุธยา)
๒๕	นายสุนทร หมดแล้	นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชำนาญการพิเศษ	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๒๖	นายพิเชษฐ สวัสดิ์	นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชำนาญการพิเศษ	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒๐๗



ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาถ้อยแถลง
เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รอบที่ ๒/๒๕๖๖

ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ
เข้ารับการพิจารณาถ้อยแถลงเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
อำนวยการ ระดับสูง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รอบที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ และประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การพิจารณาถ้อยแถลงเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับสูง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รอบที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และประกาศคณะกรรมการ
กลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
อำนวยการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาถ้อยแถลงเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
และมติคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในคราวประชุมลับ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
จึงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาถ้อยแถลงเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รอบที่ ๒/๒๕๖๖ ดังนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาถ้อยแถลงฯ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาถ้อยแถลงเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รอบที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่
๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์	ลำดับที่	หมายเหตุ
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๑๕ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	๑ - ๗	รายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสมุด ชั้น ๑๕ กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน ของผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรองฯ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)	๘ - ๒๖	รายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ผ่านระบบทางไกล ผ่านจอภาพ (Video Conference)

๒. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรองฯ ปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม โดยสุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรองฯ จะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์

๒.๓ ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้

๑) ควรไปถึงสถานที่สัมภาษณ์ตามเวลาที่กำหนดในประกาศฯ แต่จะเข้าห้องสัมภาษณ์ได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสัมภาษณ์แล้วเท่านั้น

๒) ต้องรับฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสัมภาษณ์โดยเคร่งครัด

๓) ต้องเข้าสัมภาษณ์กับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสัมภาษณ์กำหนดให้เท่านั้น

๔) เมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สัมภาษณ์โดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่อยู่ระหว่างการสัมภาษณ์

๕) ผู้ใดไม่มารายงานตัวภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

๖) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมภาษณ์นี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์ และคณะกรรมการกลับกรองฯ จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางโสภา เกียรตินิรชา)

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน